



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับ  
การคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
เข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดวันสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ ห้องประชุมดงตาล ชั้น ๔ และห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชั้น ๓  
อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
ไว้แล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศ  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๔) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการ  
รวมกลุ่มของบุคคลของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสี่สิบคน เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถาน  
กักกันโรค กรมชลประทานจึงดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยคำนึงถึงพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของ  
ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อ  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกจากเดิมกำหนดสอบ  
คัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศข้างต้น โดยขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกออกไปก่อน  
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ กรมชลประทาน  
จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมชลประทาน